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gjaldfrjálsar félagsmiðstöðvar - R18100036

Tillaga Sósíalistaflokks Íslands um gjaldfrjálsar félagsmiðstöðvar var felld á síðasta skóla- og 
frístundaráðsfundi. Í umsögn skóla- og frístundasviðs með tillögunni kom fram greinargóð 
útlistun á kostnaði félagsmiðstöðva. Kemur til greina að setja það inn í fjárhagsáætlunargerð á 
næstu árum svo að félagsmiðstöðvar fyrir börn verði alveg gjaldfrjálsar? 


